



Số 159
Năm thứ 23

TÌNH THƯƠNG

Tình Thương là một Chương Trình Từ Thiện giúp đỡ người Việt Nam tàn tật, mồ côi, và đói khổ, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

*Kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục bảo trợ
các Chương Trình Tình Thương.*

HỘI TÌNH THƯƠNG
VIỆT NAM

PO Box 70060
Riverside, CA 92513-0060

Phone: 1-951-352-2919

thuong@tinhtuong.net
www.tinhtuong.net

MẸ TÊRÊSA THÀNH CALCUTTA QUAN THẦY HỘI TÌNH THƯƠNG VIỆT NAM

Riverside, ngày 05 tháng 09, năm 2012

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Cũng vào ngày hôm nay cách đây tròn 15 năm (05/09/1997) Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã được Chúa gọi về sau hơn 50 năm phục vụ những người nghèo khổ. Không phải chỉ dân tộc Albany quê hương Mẹ, hay quốc gia Ấn Độ nơi Mẹ dẫn thân phục vụ, mất đi hình bóng mẹ, mà cả nhân loại mất đi một người Mẹ hiền. Mẹ là một phụ nữ tuy nhỏ bé về thể lý nhưng đã được cả thế giới nhận biết qua hành động đầy yêu thương của Mẹ đối với những người nghèo khổ nhất trong các người nghèo.



Mẹ Têrêsa nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Theo bước chân Mẹ, Hội Tình Thương Việt Nam đã chọn Mẹ làm Quan Thầy và quyết tâm phục vụ những người nghèo, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo tại quê nhà. Tiếp tục trong chương trình giúp đỡ những người dân tộc nghèo và những cộng đoàn mới thành lập ở trong vùng sâu vùng xa, tôi xin giới thiệu đến Quý Ân Nhân lá thư xin giúp đỡ của Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sỹ, SVD thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam. Qua những tấm hình Cha Sỹ gửi cho, mỗi miệng tôi trở nên khô đắng và nhớ đến những giây phút hấp hối của Chúa Giêsu trên thập giá “Ta khát!” (Gioan 19:28) Vậy tôi xin mời Quý Ân Nhân, chúng ta cùng chia nhau “cơn khát” của Đức Kitô nơi các anh chị em đồng bào chúng ta.

Trân trọng,

Lm. Nguyễn Văn Long, SVD
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam

TÌNH THƯƠNG TÂM NGÂN huyện NINH SƠN, tỉnh NINH THUẬN

Tâm Ngân, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Quý Ân Nhân Tình Thương Việt Nam,
Cha Nguyễn Văn Long, Hội Trưởng,

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân,

Con là Linh Mục JB. Nguyễn Văn Sỹ, SVD, phụ trách Giáo Xứ Tâm Ngân, một giáo xứ ở vùng sâu, vùng xa, thuộc Giáo Phận Nha Trang, cách Nha Trang 150 km về hướng Tây Nam. Qua thư này, con muốn giới thiệu với Quý Vị về các em nhỏ đang sinh sống và học tại địa phương nơi con đang phục vụ. Các em rất cần đến sự giúp đỡ của Quý Vị.

Kính thưa Quý Vị,

Giáo Xứ Tâm Ngân thuộc thôn Tâm Ngân 1 và 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, là địa phương có rất đông đồng bào dân tộc sinh sống, chủ yếu là K'Ho, Rắc lây, và Chăm. Số giáo dân hiện nay của Giáo Xứ Tâm Ngân là 1.200 người, trong đó tới 99% giáo dân là người dân tộc.



Sáng mai thức dậy em theo bò,
bò lên nương rẫy...

Đời sống chủ yếu là nương rẫy nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, điều kiện sống còn rất thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Con được giáo phận giao trách nhiệm trông coi xứ này từ tháng 10/2011 đến nay. Con thấy có rất nhiều công việc cần phải làm cho những người dân tộc. Họ rất cần sự giúp đỡ của Quý Vị.

TÌNH THƯƠNG TÂM NGÂN tiếp theo...



Em nghèo quá chẳng có gì em chơi...

Đa số các em nhỏ ở đây được đi học tại các trường địa phương. Tuy nhiên, vì điều kiện sinh sống của gia đình nên các em lần lượt bỏ học rất sớm ở mọi cấp. Rất ít em theo học đến cấp trung học và càng hiếm các em học đến cấp cao đẳng hay đại học. Các em thường bỏ học nửa chừng, giữa năm học (lớp 6, 7 và 8...) để giúp gia đình trong việc làm nương rẫy hay làm thuê làm mướn, chẵn bỏ kiếm tiền phụ thêm cho cha mẹ....



Con trâu có giờ để làm bài tập ở nhà trâu các cô các bác ơi!

Đặc biệt là các em gái bỏ học rất sớm và lập gia đình và sinh con khi tuổi đời còn rất trẻ. Các em thiếu thốn về điều kiện sinh sống, trang bị kiến thức của các em không đủ, bị hụt hẫng, kỹ năng sống ít nhiều bị hạn chế, nên dẫn đến cuộc sống gia đình của chính các em cũng gặp không ít khó khăn.

Ngoài giờ học và chẵn bỏ, các em còn phải phụ trách kiếm nước sạch về cho sinh hoạt gia đình, nhiều khi ngồi cả buổi ngoài bờ sông mà nước vẫn cứ đục gầu vì thượng nguồn đang có lũ.



“Trông chừng em bé, kéo té sông...
Thôi chị nhường cho em múc trước đó!”



Mau mau lên các chị ơi! Trời tối rồi!
Về mau kéo mẹ trông!

Với mục đích cải thiện và nâng cao cuộc sống, các em cần rất nhiều sự giúp đỡ trong việc giáo dục, tránh tình trạng bỏ học nửa chừng, để các em có điều kiện tiếp tục đến trường hầu trang bị kiến thức cho bản thân, và vững vàng tự tin để bước vào đời.

Vì thế, con mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Ân Nhân để giúp các em nhỏ ở đây có điều kiện để học hành, và dân chúng có nguồn nước trong và sạch để dùng hàng ngày.

Một lần nữa, thay mặt cho những người nghèo khổ, con xin cảm ơn Quý Ân Nhân. Nguyên xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, và Mẹ Têrêsa Chân Phước thay chúng con mà ban nhiều hồng ân xuống trên quý vị và gia quyến.

Kính chào trong Ngôi Lời,
Lm. JB. Nguyễn Văn Sỹ, SVD
Giáo Xứ Tâm Ngân, thôn Tâm Ngân 1
xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

XIN THÔNG BÁO

Địa chỉ hộp thư cũ của Hội Tình Thương Việt Nam:

PO Box 8792, Riverside, CA 92515-8792

Nay đổi về địa chỉ hộp thư mới:

HỘI TÌNH THƯƠNG VIỆT NAM

PO Box 70060, Riverside, CA 92513-0060

(Cùng địa chỉ **Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời** thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kỳ.)

Tuy nhiên, địa chỉ hộp thư cũ vẫn còn được sử dụng cho tới ngày 31/12/2012.